

*
Số 115 - KH/TU

KẾ HOẠCH

**thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị
về đại hội đảng các cấp trong thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng**

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 01/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị “thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện và yêu cầu các cấp uỷ chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng, với những nội dung như sau:

I. YÊU CẦU

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

2. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành trình đại hội phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Kiên quyết không để các trường hợp cơ hội, bè phái, chạy chức, chạy quyền lọt vào cấp ủy các cấp. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên internet, mạng xã hội, đơn thư nặc danh liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

5. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, chi bộ, có cơ cấu hợp lý, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội cấp trên.

6. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

7. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập khu phố trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố trước khi tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ phường. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị đại hội chi bộ sau khi sắp xếp, sáp nhập.

8. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung đại hội đảng các cấp

Đại hội đảng các cấp thực hiện 04 nội dung sau:

1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (hoặc tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ giai đoạn 2015 - 2020 đối với những đơn vị mới thành lập) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

3) Bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 03 nội dung, chưa thực hiện nội dung thứ 3 về bầu cấp ủy khoá mới.

2. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận

- *Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu:*

+ Báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh..., nhất là việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định và các vấn đề lớn mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của đảng bộ cấp trên trực tiếp đã đề ra; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, của cấp trên và điều kiện thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn.

+ Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

- *Việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện:*

+ Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nắm vững quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố; phát huy trí tuệ tập thể; cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy chuẩn bị tốt và có kế hoạch công bố dự thảo các văn kiện đại hội, trong đó nhấn mạnh những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc hình thức phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Nhân dân.

Dự thảo văn kiện của đảng bộ phường và các đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy hoàn thành chậm nhất trong tháng 01/2020 để lấy ý kiến của đảng viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ; Đối với các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy hoàn thành chậm nhất trong tháng 02/2020. Dự thảo văn kiện của cấp ủy thành phố hoàn thành chậm nhất trong tháng 02/2020 để lấy ý kiến của đại hội đảng cấp cơ sở.

+ Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội, các cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động (*gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị*) để đại hội thảo luận, quyết định. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

- Văn phòng Thành ủy có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn công tác biên tập văn kiện đại hội cho cấp ủy cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện đại hội

3. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên các cấp và quy trình nhân sự cấp ủy.

4. Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên

4.1. Cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội

Số lượng đại biểu dự đại hội các cấp do cấp ủy cùng cấp quyết định nhưng không được vượt quá số lượng quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Cấp ủy cấp triệu tập đại hội bên cạnh việc căn cứ vào số lượng đảng viên, số lượng và vị trí quan trọng của từng tổ chức đảng trực thuộc, căn cứ vào nguyên tắc sau để quyết định phân bổ đại biểu dự đại hội:

Giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương như nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, đổi mới cách phân bổ để đảm bảo hợp lý thành phần, cơ cấu, giới tính; tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng để có từ 01 - 02 đại biểu (không tính đại biểu đương nhiên) nhằm nâng cao chất lượng thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến khi quyết định những chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh, của thành phố và của địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, số lượng đại biểu ở từng cấp như sau:

- Số lượng đại biểu dự đại hội đảng bộ thành phố từ 200 - 300 đại biểu, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có thông báo phân bổ số lượng đại biểu cụ thể cho từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy.

- Đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên thì tiến hành đại hội đảng viên; có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu, số lượng đại biểu từ 100 - 150 đồng chí. Trường hợp tổ chức cơ sở đảng có dưới 200 đảng viên nếu có khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên và được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý thì tổ chức đại hội đại biểu, số lượng đại biểu trên 50% so với tổng số đảng viên của tổ chức cơ sở đảng đó.

4.2. Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp về số lượng, cơ cấu đại biểu đại hội đảng các cấp.

Đại hội đảng các cấp được bầu một số đại biểu dự khuyết dự đại hội đảng bộ cấp trên để thay thế đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt thời gian đại hội cấp trên. Số lượng đại biểu dự khuyết do đại hội mỗi cấp quyết định.

III. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Để thực hiện tốt 04 nội dung của đại hội đảng, yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện các bước trọng tâm để chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng như sau:

1. Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ cấp ủy và cấp uỷ các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các phụ lục kèm theo; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “*Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng*”, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch của các địa phương, cơ quan, đơn vị đến tận các tổ chức đảng và đảng viên với thành phần như sau:

- Ở thành phố: Thành ủy viên và Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố; người đứng đầu các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; cấp phó các Ban đảng và Văn phòng Thành ủy; bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND phường; bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

- Ở cấp cơ sở: Tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên. Trường hợp có khó khăn về điều kiện, thì tổ chức hội nghị với thành phần gồm: cấp uỷ viên; trưởng các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp là đảng viên, bí thư các chi bộ trực thuộc; sau đó giao trách nhiệm cho các chi bộ trực thuộc tiến hành phổ biến, quán triệt đến tận đảng viên.

Việc tổ chức quán triệt hoàn thành trước ngày **31/8/2019**.

2. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị và phục vụ đại hội

Ở thành phố và Đảng ủy các phường thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Tiểu ban thành lập tổ giúp việc nếu xét thấy cần thiết. Các tổ chức cơ sở đảng khác căn cứ đặc điểm của cơ quan, đơn vị để thành lập hoặc không thành lập các tiểu ban. Các cấp ủy không thành lập các tiểu ban thì Ban Thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy (nơi không có Ban Thường vụ cấp ủy), chỉ ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị và phục vụ đại hội.

2.1. Tiểu ban văn kiện đại hội

+ Ở thành phố: các đồng chí UVTV Thành ủy; các phó chủ tịch HĐND, UBND; Chánh văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng HĐND & UBND, trưởng một số ngành có liên quan. Đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng tiểu ban.

+ Ở phường: các đồng chí UVTV Đảng ủy; Phó chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ; công chức Văn phòng và một số cán bộ, công chức có liên quan. Đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng tiểu ban.

Nhiệm vụ: Giúp ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị dự thảo các văn kiện đại hội; tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.

2.2. Tiểu ban nhân sự đại hội

- Ở thành phố: Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban tổ chức. Đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng tiểu ban, đồng chí Trưởng Ban tổ chức làm ủy viên Thường trực của Tiểu ban.

Nhiệm vụ: Phối hợp với các cơ quan tham mưu của cấp ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc giúp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình công tác nhân sự; đề xuất các phương án nhân sự, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, trình cấp ủy quyết định đề cử với đại hội về nhân sự cấp ủy khóa mới; đề cử với cấp ủy khóa mới về nhân sự Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư; UBKT, Chủ nhiệm UBKT; nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Ở phường: Tiểu ban nhân sự do cấp ủy quyết định thành lập. Thành phần gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng tiểu ban.

Nhiệm vụ: Giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành quy trình công tác nhân sự; đề xuất phương án nhân sự, báo cáo cấp ủy quyết định đề cử với đại hội về nhân sự cấp ủy khóa mới; đề cử với cấp ủy khóa mới về Ban Thường vụ, Bí thư và Phó bí thư; UBKT, Chủ nhiệm UBKT.

2.3. Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội

- Ở thành phố: Đồng chí Phó bí thư thường trực, Phó chủ tịch UBND, Trưởng các Ban Đảng, Chánh Văn phòng Thành ủy; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng Công an thành phố, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành có liên quan. Đồng chí Phó Bí thư thường trực làm Trưởng tiểu ban.

- Ở phường: Đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, một số công chức chuyên môn và các đoàn thể có liên quan. Đồng chí Phó Bí thư làm Trưởng tiểu ban.

- Nhiệm vụ: Giúp Ban Thường vụ cấp ủy chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, thông tin, tuyên truyền,... phục vụ đại hội.

3. Thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp trong thành phố

- Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 02/2020, hoàn thành trong tháng 3/2020.

- Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở không quá 02 ngày (kể cả trừ bị); bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố không quá 03 ngày (kể cả trừ bị), hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

- Thời gian họp trừ bị đại hội đại biểu đảng bộ phường và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điếm đối với tổ chức cơ sở đảng

tiến hành vào quý I/2020; Việc chọn chi bộ, đảng bộ cơ sở đại hội điểm do Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

IV. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

1. Công tác tuyên truyền

Thực hiện theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và hướng dẫn của UBKT Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp.

3. Công tác hậu cần phục vụ đại hội

Cấp ủy các cấp cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo công tác hậu cần phục vụ để đại hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm. Có kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh cho đại hội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch này đến tận các tổ chức đảng và đảng viên. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

2. Các đảng ủy phân công các đồng chí ủy viên thường vụ, đảng ủy viên phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của chi bộ trực thuộc đảng ủy, nhất là đối với các đơn vị chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đơn vị tiếp theo; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các đơn vị khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.

3. Ban thường vụ, cấp ủy các TCCSD báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự của đại hội, khi được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý mới tiến hành đại hội. Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy và một số tổ chức đảng được chọn đại hội điểm. Quá trình chỉ đạo tiến hành đại hội nếu có những vướng mắc nảy sinh thì kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết theo thẩm

quyền. Thời gian đại hội của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy phải đăng ký với Văn phòng Thành ủy trước ngày 30/3/2020 để bố trí, sắp xếp cho phù hợp.

4. Sau đại hội, cấp uỷ khoá mới tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; báo cáo kết quả đại hội và đề nghị cấp uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhân sự lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định. Xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, chương trình công tác toàn khoá, phân công công tác cho các cấp uỷ viên và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời, nghiêm túc đối với các đồng chí không tái cử theo quy định.

5. Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các Ban đảng Thành ủy có liên quan tham mưu quy định cụ thể về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp uỷ các cấp; tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

6. Chế độ kinh phí đại hội đảng các cấp được thực hiện theo Quy định của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

7. Văn phòng Thành ủy, các Ban đảng Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ các phường, cấp uỷ các TCCSĐ trực thuộc Thành ủy và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Kế hoạch này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, } (Báo cáo)
- Các Ban Đảng, VP Tỉnh ủy, }
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố,
- Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy,
- Các TCCSĐ trực thuộc Thành ủy,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/M THÀNH ỦY
BÍ THƯ



Võ Văn Hưng